

Số: 461 /PGDDĐT-PT

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 04 năm 2017

V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phát động cuộc thi “ Trò chuyện với môi trường” năm 2017.

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1091/KH-STNMT-GDDĐT-TPTDM ngày 30/3/2017 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2017.

Thực hiện Công văn số 577/SGDDĐT-CTTTPC ngày 19/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và phát động Cuộc thi “Trò chuyện với môi trường” năm 2017.

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017 do chính phủ phát động với chủ đề: Nước sạch và Vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em từ ngày 29/4 đến 6/5 và nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, qua đó giúp các em hình thành ý thức, thái độ và hành vi tốt trong việc tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo như sau:

1. Các trường MN-MG, tiểu học, THCS tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tại đơn vị từ ngày 22/4 đến ngày 15/5/2017, lồng ghép với Ngày Môi trường Thế Giới 05/6/2017, hoặc các ngày lễ, hội của địa phương.

- Chủ đề hưởng ứng: **“Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”**.

- Các hoạt động hưởng ứng:

+ Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông (kết hợp treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi...) về sử dụng bảo quản công trình nước sạch vệ sinh và thực hành hành vi vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng xung quanh.

+ Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, Ngày môi trường Thế giới.



+ Tổ chức ra quân huy động đội ngũ giáo viên, học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải... trong và ngoài cơ quan trường học.

+ Xây dựng kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ quan trường học một cách thường xuyên.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong trường học.

+ Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định.

+ Biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo các trường trung học cơ sở tham gia **cuộc thi “ Trò chuyện với môi trường”** do Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tổ chức:

- Đối tượng dự thi: Dành cho học sinh đang học tại trường THCS.

- Số lượng: Mỗi trường THCS tham gia từ 01 – 02 tác phẩm;

- Nội dung thi: Trình bày những hiểu biết, thông tin, ý kiến, giải pháp, hành động, lợi ích, tác hại... đối với vấn đề về môi trường, cụ thể như:

+ Ô nhiễm nguồn nước/Nước sạch và cuộc sống;

+ Ô nhiễm không khí – Nguồn gốc và tác hại;

+ Giải pháp bảo vệ nguồn nước sạch;

+ Hiệu ứng nhà kính – Nguyên nhân và hậu quả;

+ Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên;

+ Làm gì để bảo tồn đa dạng sinh học;

+ Sản xuất xanh, sản xuất thân thiện với môi trường;

+ Nguồn gốc và tác động của rác thải đối với đời sống của chúng ta/Giảm thiểu phát sinh rác thải tại hộ gia đình;

+ Học tập vì tương lai, bảo vệ môi trường vì cuộc sống ngày mai.

-Hình thức thi: Phần thi được trình bày dưới dạng bản đồ tư duy (mind map); thực hiện trên giấy roky (khổ A0); kèm theo bản thuyết minh nội dung của chủ đề tham gia (từ 01 – 02 trang giấy A4); các tác phẩm được thực hiện theo nhóm (từ 02 – 05 học sinh);

-Thời gian địa điểm:

+ Phát động và triển khai cuộc thi: Từ ngày 22/4/2017 đến ngày 30/4/2017.

+ BTC nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 03/5/2017 đến ngày 12/5/2017. Hạn chót: 16 giờ 30, ngày 12/5/2017 (thứ sáu).

+ Địa điểm nhận tác phẩm : Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu các trường THCS nộp bài thi về tổ chuyên môn Phòng GDĐT thông qua thầy Bùi Tấn Đạt, để phòng tổng hợp nộp sở).

-Công bố giải và trao thưởng: Ban tổ chức công bố giải thưởng và tổ chức trao thưởng tại “ Ngày hội môi trường” dự kiến tổ chức vào ngày 04/6/2017 (chủ nhật) tại Công viên Phú Cường, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (trước cổng Chùa Bà Thiên Hậu).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS triển khai thực hiện kịp thời và đúng nội dung Công văn./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- LưuVT,PT,D57.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Chết

